



บทบรรณาธิการ

มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านพ้นไปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะไม่สามารถครองเจ้าเหรียญทองได้ดังที่ตั้งใจไว้ แต่ก็ถือว่ามีผลงานที่ดีที่สุดที่ประวัติศาสตร์ของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของประเทศจากการคว้าถึง 81 เหรียญทอง ซึ่งด้วยความได้เปรียบของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กัมพูชาสามารถบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์แปลกใหม่จนกลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการกีฬา เช่น การบรรจุกีฬาพื้นบ้านมากที่สุด การไม่สนับสนุนให้จัดการแข่งขันกีฬางานชนิด การประกาศว่าไม่มีงบประมาณในการสร้างหอพักนักกีฬา เป็นต้น แต่สุดท้ายแล้ว ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ก็สามารถทำให้นักกีฬาและผู้มีส่วนร่วมเกิดความประทับใจในจากพิธีเปิดการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน อันเป็นที่น่าสนใจสำหรับการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ วารสารการจัดการกีฬาสสมัยใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2566) นี้ มีบทความที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านพ้นไปรวม 3 เรื่อง ได้แก่

บทความที่ 1 เป็นบทความวิจัย เรื่อง ความแตกต่างด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการกีฬามวยไทยอาชีพ: กรณีศึกษาการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพ รายการ แม็กซ์มวยไทย

บทความที่ 2 เป็นบทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ค้าพันธมิตรสนับสนุนกีฬาอาชีพในประเทศไทย และ

บทความที่ 3 เป็นบทความวิชาการ โดยผู้เขียนจากมหาวิทยาลัยโฮวาร์ด (Howard University) เรื่อง Getting in the Game: A Case Study of Developing an Esports Program at a Historically Black University

กระผมขอขอบพระคุณ นายกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม กรรมการบริหารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลักดันให้บทความทั้ง 3 เรื่อง สามารถเผยแพร่ได้ในวารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 นี้ และยังคงหวังเช่นเดิมว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทางวิชาการสูงสุดสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในอนาคต

สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับวารสารการจัดการกีฬาสสมัยใหม่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566) ตามคำแนะนำของผู้เขียนจากเว็บไซต์ของวารสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

บรรณาธิการ

มิถุนายน 2566